



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
29 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ isaranews, เว็บไซต์ moneyandbanking, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ acnews, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thaipbs, เว็บไซต์ sahook, เว็บไซต์ ch3, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ workpoint, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ tnnthailand, เว็บไซต์ nationweekend, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ mthai, เว็บไซต์ thebangkokinsight

-เสนอข่าว สร.เผยตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 (28 มี.ค.) มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 109 คน รวมผู้ป่วยสะสม 1,245 คน กลับบ้านได้เพิ่ม 3 คน รวมกลับบ้านได้ 100 คน ยังรักษาอยู่รพ. 1,139 คน อาการหนักเพิ่มขึ้น 10 คน รวม 17 คน เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเสียชีวิต 6 ราย ผู้เสียชีวิตเป็นหญิง อายุ 55 ปี จาก กทม. มีโรคประจำตัวเบาหวานและไขมันในเลือดสูง เข้ารับการรักษาด้วยอาการหืดหอบ ต่อมาตรวจพบปอดอักเสบรุนแรง ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบ่งเป็น **กลุ่ม 1** ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 39 คน แยกเป็น กลุ่มสนามมวย 10 คน อยู่กทม.ทั้งหมด กลุ่มสถาบันบันเทิง 8 คน อยู่ กทม.และต่างจังหวัด กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยเดิม 21 คน **กลุ่ม 2** ผู้ป่วยรายใหม่ 17 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 10 คน เป็นชาวต่างชาติและชาวไทย 8 คน กลุ่มทำงานสถานที่แออัด ใกล้ชิดสัมผัสคนจำนวนมากและสัมผัสต่างชาติ 7 คน เป็นพนักงานนวดสปา ขายบริการ พนักงานต้อนรับในโรงแรม เจ้าของร้านขายเครื่องประดับ และบุคลากรทางการแพทย์ 2 คน รวมมีแพทย์ติดเชื้อ 11 คน **กลุ่ม 3** ผู้ป่วยที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 53 คน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ระบุว่า ช่วงนี้ต้องจับตาคคนที่เดินทางมาจาก กทม. ซึ่งคนที่อายุน้อยอาจจะพาเชื้อเข้าไปในบ้าน จึงแนะนำคนที่เดินทางกลับมาจากกทม.และปริมณฑลให้แยกกักตัว 14 วัน เพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อให้กับผู้สูงอายุในบ้านและเด็ก โดยขณะนี้เริ่มพบผู้ป่วยในต่างจังหวัดแล้ว คาดว่าในอนาคตจะมีผู้ป่วยที่มีอาการหนักในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อมีผลตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการติดเชื้อกรมการแพทย์จะจัดการเตียงในกทม.ทั้งหมด ทั้งรพ.รัฐ กองทัพอากาศ รพ.มหาวิทยาลัย เมื่อมีผู้ป่วยที่ตรวจจากรพ.เอกชนอาจแนะนำให้รอผลการตรวจที่บ้าน เมื่อผลการตรวจออกจะเป็นหน้าที่ของรพ.ในการมารับผู้ป่วย ส่วนการรับไว้รักษาที่รพ.ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

-กรมอนามัย กล่าวถึงกรณีรถขายอาหารสด-แห้งในชุมชนหรือหมู่บ้าน ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ 9 ข้อ 1.พาหนะหรือรถเร่งต้องสะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด 2.อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 3.เนื้อสัตว์ อาหารทะเลต้องสด มีที่เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศา 4.ห้ามนำอาหารปรุงข้ามวันมาจำหน่าย 5.ผลไม้ต้องจัดเก็บแยก มีการใช้น้ำแข็งสะอาดปกปิด 6.ภาชนะหรืออุปกรณ์ต้องแยกใช้ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผักและผลไม้ 7.ล้างมือด้วยน้ำหรือเจล สวมหน้ากาก ใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือเมื่อหยิบจับอาหาร 8.ผู้ซื้อและขายต้องห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ไม่พูดคุย ไอ จามระหว่างเลือกซื้ออาหาร 9.หากมีอาการไอ จาม มีไข้ ต้องหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดส่งอาหารแก่ 1.ผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ 2.ร้านอาหารให้บริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ และ 3.คนขนส่งอาหารเดลิเวอรี่

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคผลิตภาพชุดหลักการ Social Distancing "8 วิธี หนีโควิด-19" ได้แก่ 1.ห้ามไปพื้นที่แออัด อยู่บ้าน สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 2.ห้ามกอดจูบ เปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการแสดงความรัก 3.หลีกเลี่ยงห้องแออัด เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ 4.หลีกเลี่ยงกิจกรรมคนเยอะและใส่หน้ากากอนามัย 5.ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะ และล้างมือทุกครั้ง 6.หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน ปรับเวลาตัวเอง 7.อยู่ห่าง ๆ แบบห่าง ๆ 1 ช่วงแขน 8.อยู่บ้านให้มากที่สุด

ประเด็นที่มีผลกระทบด้านการสื่อสาร

1.รมว.สร.ให้สัมภาษณ์กรณีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-กล่าวว่า การเปิดประเด็นของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และ รมว.สร. ที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับการรักษาผู้ป่วยนั้นมียุติ และพบว่าไม่มีการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยนพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ ไม่นิยมใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะหลังวันที่ 10 มี.ค. 2563 ซึ่งเริ่มเจ็บคอ และระหว่างนั้นจนถึงวันที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>16 มี.ค. 2563 ที่ไปงานฉลองตำแหน่ง ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยและพบปะผู้คนจำนวนมาก มีการเรียกบุคลากรในรพ.มาร่วมประชุม และโต๊ะนั่งในระนาบเดียวกัน มีคนใส่มาสก์เพียงคนเดียว ซึ่งมีรูปปรากฏชัดเจนจากเพจเฟซบุ๊ก งานเวชניתศน์ รพ.สมุทรปราการ</p> <p>2.การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สื่อที่นำเสนอ : เติลนิวิสต์ คอลัมน์ เติลนิวิสต์</p> <p>-เสนอว่า นายกฯ เร่งประชุม ศบค. พร้อมสั่งปรับรูปแบบการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศ รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็น จากแหล่งข่าวเดียว เพื่อลดความซ้ำซ้อน บิดเบือนข้อมูล แต่หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การสื่อสารจากฝ่ายรัฐบาลกลับมีจุดอ่อนเกี่ยวกับกลยุทธ์การแพร่กระจายข่าวสาร เช่น กรณี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โปสต์ทวิตเตอร์เปิดเผยข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยก่อนการแถลงข่าวของ สธ. ส่งผลให้สังคมเกิดความสับสน กรณีรพ.ว.สธ.ให้สัมภาษณ์ตำหนิบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการล่ารายชื่อเรียกร้องให้นายอนุทินแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการคือ วางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ไม่สร้างความขัดแย้งหรือสับสนเพิ่มเติม โดยยึดหลัก 6 ประการ 1.เรียบง่ายเข้าใจได้ไม่ยาก 2.ทันเวลา 3.ถูกต้องแม่นยำ 4.ตรงประเด็นเน้นสิ่งสำคัญ 5.น่าเชื่อถือ และ 6.สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหา</p> <p>3.ชาวบ้านไล่ผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากสถานพยาบาล สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ thaipbs, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ nationtv, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพมหานครออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งไลฟ์สดเหตุการณ์ชาวบ้านในชุมชนย่านบางบอนรวมตัวกดดันให้เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งนำผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ออกจากพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่พยายามอธิบายแต่ชาวบ้านยังยืนยันที่จะให้ผู้ป่วยคนดังกล่าวออกไป ด้าน พล.ต.ท.ภักพงศ์ พงษ์เกษตรรา ผบ.ช.น. กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสาธารณสุขว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่อาการไม่รุนแรง มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสถานที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งทางชุมชนอาจไม่เข้าใจว่ามีมาตรการป้องกันทางการแพทย์</p> <p>-นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากความกลัวทำให้คนขาดสติ ทุกคนควรเผชิญสถานการณ์ด้วยความเข้าใจและสงบ คิดถึงหลักป้องกันโรค Social distancing รวมกับหลัก 3 ข้อ 1.สวมหน้ากากอนามัย 2.หมั่นล้างมือ 3.ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง การที่ผู้ป่วยอยู่บ้านตนเองไม่สามารถแพร่โรคไปยังบ้านข้าง ๆ ได้หากไม่มีการติดต่อสื่อสารกัน</p> <p>4.การกระจายเวชภัณฑ์สู่รพ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตอนนี้ได้ล้าสมัยไปตามโควตาที่กำหนดแล้ว ส่วนหน้ากาก N95 มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้บริหารในแต่ละหน่วย สำหรับชุด PPE ขณะนี้ได้สั่งซื้อแล้ว เชื่อว่าในการดูแลผู้ป่วยขณะนี้ยังมีเพียงพอ ส่วนเรื่องขอรับบริจาคของรพ.ต่าง ๆ ไม่มีการห้าม แต่อยากให้รับรู้ทางสธ.ก็ทำเต็มที่ ยืนยันว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณการจัดซื้อ แต่บางส่วนหาซื้อไม่ได้เพราะทุกประเทศมีความต้องการเช่นกัน เรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นปัญหา คาดว่าเกิดจากการสต็อกของหน่วยบริการต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอวิธีแก้ปัญหาชุดป้องกันการติดเชื้อขาดแคลน โดยระบุว่า 1.รัฐบาลต้องขอร้องให้สมาคมสิ่งทอมาช่วยตัดเย็บชุด PPE 2.ผ้าที่นำมาตัดชุดไทยเคยผลิต แต่ใช้น้อยจึงเปลี่ยนเป็นนำเข้าจากจีนแทน 3.ให้รัฐบาลขอให้สถานทูตจีนในกรุงเทพฯ ช่วยติดต่อบริษัทจีนขอแบ่งผ้าที่ต้องใช้มาให้โรงงานไทยตัดด่วน 4.สเปควัสดุที่จะใช้ต้องระบุให้ชัดเจน 5.ส่งเครื่องบิน C130 ไปรับของจากจีนเพื่อความรวดเร็ว 6.ให้เตรียมแพทเทิร์นในการตัดเย็บไว้รอ 7.รัฐบาลรับผิดชอบจ่ายเฉพาะค่าแรงคนงาน 8.ระหว่างนี้ให้ สธ.รวบรวมตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สงสัยของทุกรพ. รวมทั้งตัวเลขคาดการณ์เพื่อวางแผนการกระจายชุด และ 9.ประสานกับไพบรณีย์ไทยเพื่อเตรียมการเรื่องโลจิสติก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews</p> <p>-เสนอข่าว โฆษก ศบค. เผย มีการผ่อนปรนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทางราชการ ซึ่ง 3 หน่วยงานมีมติให้มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม รักษา โรคไวรัสโควิด-19 ทุกวงเงินให้เป็นเรื่องเร่งด่วน ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้สั่งซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากาก N95 ชุดป้องกันตนเอง อย่างละ 4 แสนชิ้นแล้ว คิดว่าจะได้รับในเร็วๆ นี้</p> <p>5.การลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจากรัฐ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews, เว็บไซต์ thaigov, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สธ. ในฐานะโฆษก ศบค. กล่าวถึงเรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาท ขอให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และทุกคนมีโอกาสรับเงิน โดยลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะได้รับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เงินเยียวยาเร็วที่สุด 7 วันทำการ ต่อเนื่อง 3 เดือน และไม่มีการปิดโควต้าหากครบ 3 ล้านคนแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายอุดม สวานาน รมว.คลัง เตือน อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่หาผลประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยชักจูงให้บอกหมายเลขบัญชี อ้างว่าจะรับลงทะเบียนให้ รวมทั้งขอค่าตอบแทนบางส่วนจากเงินที่ได้รับ</p> <p>6.ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการติดต่อของโรคโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard, เว็บไซต์ bangkokinsight, Line</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เผย กรณีมีการแชร์ข่าวว่า โควิด-19 สามารถติดต่อในลักษณะ Airborne เป็นการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ในบางกรณีที่ต้องทำหัตถการบางอย่างกับคนไข้ เช่น ใช้เครื่องดูดเสมหะ การพ่นยาให้คนไข้แบบเป็นหมอก จะเกิดละอองลอยในอากาศ ซึ่งไวรัสจะแขวนลอยอยู่ได้นานกว่าปกติในอากาศ จึงแนะนำให้บุคลากรเหล่านั้นใช้หน้ากาก N95 ส่วนกรณีอื่น ๆ บุคลากรทางการแพทย์ใช้หน้ากากอนามัยก็เพียงพอ ส่วนรายงานการวิจัยที่บอกว่าไวรัสแขวนลอยในอากาศได้นานเป็นชั่วโมงนั้น เป็นการสร้างเหตุการณ์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ</p> <p>7.นำเข้าสู่ชุดตรวจโควิดไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด ได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า Rapid test สำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรค COVID-19 ยี่ห้อ Bioeasy ผลิตโดยบริษัท Shenzhen Bioeasy Technology จำกัด ประเทศจีน กับ อย. แล้วตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากพบรายงานเรื่องคุณภาพด้านการแปลผลที่สเปนและสหภาพยุโรป โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการประเมินมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอย. ได้อย่างไร</p> <p>ประเด็นมีการรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ 77khaoded, เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยโพสต์</p> <ul style="list-style-type: none"> -นนทบุรี พบผู้เสียชีวิตโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็นชาย วัย 64 ปี -กาญจนบุรี แอลงผู้ป่วยติดเชื้อเหลือ 5 รายจาก 7 ราย และขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม -บุรีรัมย์ ตั้งด่านคุมเข้ม 4 จุดรอบหมู่บ้านหัวถนน หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 ถึง 4 ราย -นราธิวาส มีแนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น ยอดสะสมล่าสุด 8 ราย -ยะลา พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย ยอดรวมสะสม 28 ราย รักษาหาย 2 ราย -ภูเก็ต พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 6 ราย -สระแก้ว พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 รวม 7 ราย -มหาสารคาม พบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก เคยเป็นมะเร็ง เบาหวาน ไวรัสตับ -นครศรีธรรมราช ผู้ว่าฯ สั่งปิดห้างเซ็นทรัลพลาซ่า 14 วัน หลังพบผู้ป่วยสะสม 5 ราย รักษาตัวที่รพ. 4 ราย รักษาหาย 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 จำนวน 64 ราย รอผลการตรวจ 5 ราย -เชียงราย ประกาศตามหาผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE136 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ 19.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 20.35 น. ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รพ.ใกล้บ้าน -พิจิตร พบผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นหญิงสาวอายุ 23 ปี ชาว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ที่กลับมาจากประเทศออสเตรีย -ปัตตานี ผู้ว่าฯ สั่งปิดเมือง ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง -สงขลา มีผู้ป่วยสะสม 23 คน ยังรักษาตัวอยู่ที่รพ. 20 คน และรักษาหาย 3 คน ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่ม 1 คน -ชุมพร พบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก เป็นหญิง อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน กทม. 	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov</p> <p>-เสนอข่าว ศบค. แอลงความคืบหน้าการดำเนินงานและข้อสั่งการของนายกฯ ว่า นายกฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ทหาร ตำรวจ องค์กรอิสระ จิตอาสาต่าง ๆ ที่ร่วมกันหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และฝากถึงประชาชนขอให้พร้อมใจกันอยู่บ้านเพื่อป้องกันตัวเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100</p> <p>-เสนอข่าว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม. และสธ. ตั้งจุดตรวจคัดกรอง Covid-19 ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตรวจคัดกรองตลอด 24 ชั่วโมง เบื้องต้นจะดำเนินการจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationweekend</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว กรมบัญชีกลางประกาศเพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิและคนในครอบครัวที่เป็นผู้มีความเสี่ยงหรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดอัตราการเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องควบคุม ค่ายา และค่าอุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และขนานรับมาตรการ Social Distancing โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับยาที่สถานพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจพะเยา จับคนขายหน้ากากอนามัยเกินราคา 2 ราย ผู้ต้องหาสารภาพซื้อผ่านทางเฟซบุ๊ก เจ้าหน้าที่แกะรอยตามรวบคนกักตุนหน้ากากอนามัยหลายยี่ห้อได้กว่า 30,000 ชิ้น เป็นพยาบาล รพ.สต.เมืองพะเยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บางกอกทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 ระยะ ดังนี้ ระยะแรก ลงพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้และวิธีปฏิบัติตนแก่กลุ่มเปราะบาง และแจกหน้ากากผ้ากว่า 5,000 ชิ้น ระยะที่ 2 เปิดศูนย์บริการสำหรับคนไร้บ้านที่เข้ารับบริการรายใหม่ไม่ให้ไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการรายเดิม เป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโรค และระยะที่ 3 เยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศงดทำใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น และงดบริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจาก ขบ. ส่วนการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่ง ยังให้บริการตามปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว จุฬาฯ พัฒนาชุดทดสอบคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น เป็นการตรวจหาแอนติบอดีในเลือด ซีรัม หรือพลาสมา ใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ทดสอบด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว พร้อมให้บริการประชาชนตั้งแต่ 30 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป ผู้สนใจเข้ารับการตรวจ ลงทะเบียนทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน http://covid19.thaitechstartup.org/</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ประเด็นยีนตกแดด ช่วยฆ่าเชื้อ COVID-19 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมควบคุมโรค พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100</p> <p>-เสนอข่าว ประเด็น สูตรป้องกันและรักษา COVID-19 ด้วยการทานเนื้อดิบกับสุราขาวและยาสูตรเก่าแก่พื้นบ้านของชาวอีสาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สธ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ และการรับประทานเนื้อดิบอาจมีผลทำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointnews, linetoday</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีการแชร์ข้อมูลสรรพคุณของมะนาวอ้างว่าสามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ระบุว่า มะนาวมีวิตามินซีสูง ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-สถานการณ์ทั่วโลกใน 196 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 เรือสำราญ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 557,660 ราย เสียชีวิต 26,448 ราย ประเทศจีนป่วย 81,340 ราย เสียชีวิต 3,292 ราย สหรัฐฯ ป่วย 94,425 ราย เสียชีวิต 1,429 ราย อิตาลี ป่วย 86,498 ราย เสียชีวิต 9,134 ราย</p> <p>-องค์การอนามัยโลก เตือนว่า โลกกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอย่างหนัก ขอให้ประเทศชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเพิ่มกำลังการผลิตชุดป้องกันของบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก จะทดลองรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยยา 4 กลุ่ม ซึ่งให้ประสิทธิภาพมากที่สุดขณะนี้ ส่วนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาจจะต้องใช้เวลาอีก 12-18 เดือน</p> <p>-เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซา วัย 86 ชันษา พระธิดาในเจ้าชายฆาบิเอร์ และแมเดอลีน เดอ บูร์บง ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์องค์แรกของสเปนที่เสียชีวิตเนื่องจากไวรัสโควิด-19</p> <p>-จีน เมืองอู่ฮั่น เริ่มเปิดเมืองบางส่วนแล้ว เบื้องต้นจะอนุญาตให้ผู้คนเดินทางเข้าเมืองได้โดยรถไฟ แต่ยังไม่ให้คนอู่ฮั่นเดินทางออกจากเมือง</p> <p>-สเปน เปิดเผยว่า ชุดตรวจโควิด Rapid Test จากจีนใช้ไม่ได้ผล ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่เพิ่งผ่านประเมินในไทย</p> <p>-อิหร่าน เสียชีวิตเกิด 2,500 ราย ติดเชื้อทั่วประเทศ 35,408 ราย รัฐสั่งห้ามเดินทาง</p> <p>-กัมพูชา พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย รวมมีผู้ป่วยเกิน 100 รายแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-มาเลเซีย ติดเชื้อเพิ่ม 159 ราย ยอดรวม 2,320 ราย หายแล้ว 320 ราย</p> <p>-อินโดนีเซีย พบผู้ป่วยเพิ่ม 109 คน ยอดสะสม 1,155 คน รักษาหายแล้ว 59 คน</p> <p>-เบลเยียม เผยกรณีแมวที่เลี้ยงไว้ในบ้านติดไวรัสโควิด-19 จากเจ้าของ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่มีความเสี่ยงในการติดต่อของไวรัสจากสัตว์เลี้ยงคู่คน</p> <p>-ญี่ปุ่น จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 คน ยอดสะสมมากกว่า 1,400 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 47 ราย</p> <p>-อังกฤษ ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,019 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศ 17,300 ราย</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอว่า การแพร่กระจายเชื้อในภูมิภาคเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในทม. ในหลายจังหวัดที่พบผู้ป่วยการทำงานของจังหวัดมีความเข้มแข็งและทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าฯ และผู้ปฏิบัติการส่วนอื่น ประชาชนให้ความร่วมมือซึ่งเป็นลักษณะของสังคมต่างจังหวัดที่ห่วงใยกัน ทำให้การแพร่เชือกันจะน้อยลงด้วย รัฐบาลจึงต้องหาทางเสริมจุดแข็งนี้โดยเร็ว สนับสนุนการทำงานของแต่ละจังหวัด ด้วยงบประมาณและเครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอว่า ผู้บริหารโรงแรมปัญญาจตุรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ยกโรงแรมให้เป็นรพ.สนามในภูมิภาคแห่งแรก เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รองรับผู้ติดเชื้อได้ 500 เตียง รวมทั้งเป็นที่พักของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้วย หลังจากนั้นภูมิภาคเอกชนอื่น ยกโรงแรมให้เป็นรพ.สนามหลายแห่ง ถือเป็น การแสดงน้ำใจ แสดงพลังของคนไทย ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ กับแกล้มการเมือง</p> <p>-เสนอว่า พรรคก้าวไกลเสนอแนวคิดจัดจ้าง "พลเรือนอาสาสาธารณสุข" 12,000 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์รับมือกับไวรัสโควิด-19 โดยมีหลักการ 1.ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในรพ. สนามต่าง ๆ ทั้งการตรวจคัดกรอง และการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย 2.ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ อสม. ติดตามอาการของผู้ป่วยที่รักษาและกักกันตนเองที่บ้าน หากพบผู้ป่วยมีอาการทรุด ให้ช่วยทำหน้าที่ขนย้ายผู้ป่วยมารักษาตัวที่รพ. และ 3.ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สกัดกั้นการเคลื่อนที่ของประชากรและกิจกรรมชุมนุมชน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ชุมชอกแซกสุดสัปดาห์</p> <p>-กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสถาบันบำราศนราดูร ถือเป็นรพ.แห่งแรก ๆ ที่รับดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มมีการระบาดช่วงแรก พร้อมขอให้กำลังใจและขอบคุณสถาบันบำราศนราดูร ตลอดจนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รพ. ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ที่ร่วมกันต่อสู้อย่างเสียสละทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ โชไชตี</p> <p>-เสนอว่า ร้านอาหารญี่ปุ่น มากุโระ (MAGURO) จัดทำโครงการจิตอาสา ทำอาหารกล่องส่งฟรี มอบเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 5 องค์กร ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร รพ.ราชวิถี รพ.รามธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ และ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส</p> <p>-เสนอว่า ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว นับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ซึ่งแพทย์ให้คำแนะนำว่าควรจำกัดคนใกล้ตัวผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้กลับจากพื้นที่เสี่ยง งดการแสดงความรัก กอด หอม ลูกหลาน ไม่ใช้ของส่วนตัวปนกับใคร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอว่า เนื่องจากดวงตามีทางติดต่อกับโพรงจมูก ดังนั้น ถ้าได้รับเชื้อเข้าสู่ดวงตาในปริมาณที่มากพอ เช่น ถูกไอหรือจามใส่หน้าโดยตรง และมีสารคัดหลั่งที่มีเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ดวงตา ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่สารคัดหลั่งเหล่านี้จะถูกระบายเข้าสู่โพรงจมูก และนำเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ อาจมีโอกาที่จะติดเชื้อได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-กล่าวถึง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของรัฐบาล มีดังนี้ 1.มาตรการดูแลและเยียวยาแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 2.มาตรการเยียวยาด้านภาษี ขยายเวลาชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเดิมที่ขยายถึง 30 มิ.ย. เป็น 31 ส.ค. 3.มาตรการเยียวยาด้านสินเชื่อ 4.มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ในด้านน้ำประปา โดย กปภ. และ 5.มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอวิธีเสพสื่อ กักตัวเอง 14 วัน เพื่อสุขภาพจิตที่ดี โดยเมื่อรู้สึกกังวลมากจนจมอยู่กับความทุกข์ นอกจากบอกผู้อื่น ให้โทรปรึกษาสายด่วน 1323 ตลอด 24 ชม. เลือกรับข้อมูลที่ถูกต้อง ลดระยะเวลาในการรับสื่อ หลีกเลี่ยงการกดไลค์ กดแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกและความคิดด้านลบมากขึ้น จนเกิดความเครียดสะสมจนเข้าสู่ภาวะเสี่ยงซึมเศร้าได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คลินิกโรคไข้หวัด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์พิมพ์ไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมการทำงานของคลินิกโรคไข้หวัด (ARI) รพ.ราชวิถี พร้อมแนะแนวทางสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขต่างจังหวัดเรื่องรูปแบบการการจัดตั้งคลินิก ARI เพื่อคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดบริการ ควรมีการหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย์ผลัดกันมาประจำจุดจากทั้งรพ. จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ผู้ป่วยที่มาใช้บริการสามารถตรวจสอบสิทธิในการรักษาได้ทันที</p>	-
<p>โรคไทรอยด์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bluechipthai</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไทรอยด์ในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 16 มี.ค. 2563 พบผู้ป่วย 19 ราย จาก 12 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือแรกเกิด-4 ปี อายุ 55-64 ปี และอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วยมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าในช่วงนี้จะยังพบผู้ป่วยโรคไทรอยด์ได้และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเด็กที่ป่วยด้วยโรคไทรอยด์ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวที่ไม่แสดงอาการป่วย สามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนตามเกณฑ์ แนะนำผู้ที่มีอาการไอ จาม ไม่ควรคลุกคลีกับเด็กแรกเกิด หากจำเป็นต้องใกล้เด็กควรสวมหน้ากากอนามัย และไม่ควรรพเด็กเล็กไปในสถานที่ชุมนุมหรือแออัด ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนคอตีบ ไทรอยด์ บาดทะยัก ตามช่วงเวลาที่กำหนด</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

